
 

 

 

 

 

 

 

สื่อ ประเด็นข่าว 

 

กรมประชาสัมพนัธ์ 

ส านักข่าวไทย ทีวีช่อง 

9 ThaiPBS 

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 

   -เสนอข่าว น.ต. นพ.บุญเรอืง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้ค าแนะน าการดูแลสุขภาพกายและใจ

ส าหรับผู้ท่ีเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตท่ีจะเข้ารว่มงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า กลุ่มท่ีเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิต ได้แก่ 1.ผู้ท่ีมีอาการซึมเศร้าหรือผู้ท่ีมี

ความเครียดเป็นทุนเดิมมาก่อน 2.กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังทางกาย เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหติสูง โรคเบาหวาน 3.

กลุ่มผู้ป่วยโรคจิตเวช ควรเตรียมความพร้อม ดังนี้ 1.ประเมินความพร้อมของตนเองท้ังรา่งกายและจิตใจ 2.

รับประทานอาหารและพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ 3.งดด่ืมเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์และยาเสพติดทุกชนิด 4.เตรียม

ยาและน้ ามารับประทานต่อเนื่อง 5.เขียนชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ญาติท่ีติดต่อได้สะดวก เพือ่ป้องกันการพลัดหลง 

และ 6.ไม่ควรมาเพียงล าพัง  

กรมประชาสัมพนัธ์    -เสนอข่าว พญ.ประนอม ค าเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เตือนประชาชนเตรียมความพร้อมร่างกาย

ก่อนเดินทางเข้ารว่มพระราชพิธถีวายพระเพลงิพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช โดยให้

น าหลักสุขบัญญัติแห่งชาติมาเปน็แนวทางดูแลสุขภาพ ป้องกันการเจ็บปว่ย ในชว่งท่ีอากาศเปลี่ยนแปลง 

 

มติชน มติชนออนไลน ์

โครงการกา้วคนละก้าว 

    -เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัด สธ. กล่าวถึงกระแสวิพากษว์ิจารณ์กิจกรรมวิง่ระดมเงนิบริจาคชว่ย

โรงพยาบาลของ ตูน บอดี้สแลม โดยเชื่อมโยงว่าเกิดจากรัฐบาลใช้งบไม่เหมาะสมท าให้มีปัญหาขาดงบประมาณ ว่า 

กิจกรรมดังกล่าวเป็นตวัอย่างของแนวทางประชารัฐท่ีประชาชนเขา้มามีส่วนรว่มวางแผนพฒันาและสนับสนนุดูแลรพ. 

รพ.สังกัดสธ.ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากประชาชนผู้มีจิตกุศล รวมท้ังองค์กรต่างๆ มาโดยตลอด การจัดกิจกรรม

ครั้งนี้ได้มีการหารือกับผู้บริหารระดับสูง รวมท้ังรพ. 10 แห่งในสังกัด ซึง่สธ.ได้ขอบคุณ ชื่นชม และพร้อมสนับสนุน

กิจกรรมอย่างเต็มท่ี แต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐไม่ดูแลประชาชน เพราะมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการทาง

การแพทย์ทุกปี โดยการบริหารงบประมาณเปน็ไปตามแผนจัดบรกิารของ สธ. มีการเรียงล าดับความส าคัญ กรณีเรื่อง

ฉุกเฉนิจะได้รับการจัดสรรเป็นกลุ่มแรก ส่วนกลุ่มท่ีสองคือการเพิ่มศักยภาพการให้บริการต่างๆ ซึ่งงบจากการบริจาค

จะมาเติมเต็มในสว่นนี้  

 

ไทยโพสต์  แนวหน้า

เดลินวิส ์
ผู้จัดการออนไลน ์

ประกาศก าหนดช่ัวโมงท างานแพทย์ 

     -เสนอข่าว นพ.สัมพนัธ์ คมฤทธ์ิ โฆษกแพทยสภา กล่าวถึงกรณีแพทยสภาออกประกาศก าหนดชั่วโมงการท างาน

ของแพทย์ โดยแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ควรท างานไม่เกิน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ท้ังในและนอกเวลา เข้าเวรฉุกเฉินไม่เกิน 

16 ชั่วโมงติดต่อกัน สว่นแพทยท่ี์อายุ 55 ป ีขึ้นไป ควรได้รับสิทธ์ิงดอยู่เวรนอกเวลาราชการ วา่ มาจากการศึกษาข้อมูล

แพทยท่ี์ต้องท างานหนัก บางแห่งต้องเขา้เวรติดต่อกันมากกว่า 100 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ และพบวา่มีแพทย์หนุ่มสาวขับ

รถเกิดอุบัตเิหตุเพราะหลับในปีละ 2-3 ราย หรือบางรายเจ็บปว่ยแล้วไม่แลกเวรเพราะเกรงใจหรือแลกเวรไม่ได้ ซึ่ง

งานหนักยังสง่ผลต่อภูมิคุ้มกัน เสี่ยงในการติดเชื้อโรคใน รพ. และหลายรายท่ีทนภาระงานหนักไม่ไหวต้องลาออก การ

ออกประกาศดังกล่าวเพื่อมุ่งคุ้มครองคุณภาพชีวิตของแพทย์ เปน็ระเบียบท่ีออกมาใช้กับรพ.ของรัฐเท่านัน้ และไม่มีผล

ในการลงโทษ ไม่สามารถน าประกาศนี้ไปอ้างอิงกับหนว่ยงานท่ีท างานว่าจะไม่อยู่เวรเกนิกว่าทีป่ระกาศก าหนด ขึน้อยู่กับ

ความจ าเปน็ของสถานพยาบาล แต่ประกาศนีจ้ะสะท้อนใหเ้หน็เวลาที่เหมาะสมในการท างานของแพทย์ เพื่อน าไป

อ้างอิงในการเพิ่มการจัดสรรก าลังคนในระบบสาธารณสุขต่อไป 

 

มติชน 

สิทธิการตาย 

    -เสนอข่าว นพ.พลเดช ปิ่นประทปี เลขาธิการ สช. เปิดเผยภายหลังการเสวนาวิชาการสิทธิการตายดีตามพ.ร.บ.

สุขภาพแห่งชาต ิ และแนวปฏิบัติกรณีการเสียชีวิตท่ีบ้าน เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ สาระส าคัญในมาตรา 12 

พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ว่า การใช้สิทธิตามมาตรา 12 ถือเป็นสิทธิผู้ปว่ย ตามแนวคดิ การยอมรับสิทธิของ

บุคคลท่ีจะเลือกวิธีการรักษาที่ตนเองประสงคเ์ม่ืออยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิต ซึ่งบุคคลนัน้ไม่สามารถสื่อสารกับบุคคล

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจ าวันที่ 18 ตุลาคม 2560 
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อ่ืนได้แล้ว ท าให้คนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องสามารถทราบความต้องการของผู้ปว่ย ลดความขัดแย้งหรือความเห็นที่

ไม่ตรงกัน และท าให้บุคลากรในระบบสุขภาพสามารถวางแผนการรักษาล่วงหน้าได้ และชว่ยลดภาระค่าใชจ้่าย 

    ศ.เกียรติคุณ นพ.วิฑูรย์ อ้ึงประพันธ์ ท่ีปรึกษาศนูย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ และกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า 

กรณมีีผู้แสดงเจตนาท่ีจะจากไปอย่างสงบและเรียบง่ายท่ีบ้าน ในทางปฏิบัติยังพบปัญหา เช่น มีการชันสูตรพลิกศพโดย

การผ่า เพราะประเทศไทยยังใชก้ฎหมายฉบับเดิม ท่ีส าคัญเมื่อตายต้องแจ้งต ารวจเปน็คนแรก แต่ในต่างประเทศหาก

ตายในบ้านคนแรกท่ีต้องไปคือแพทย์ 

     ขณะที ่ พ.ต.อ.พัฒนา กิจไกรลาศ กลุ่มงานพิสจูน์หลักฐานเก่ียวกับบุคคล สถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ต ารวจ มี

ข้อเสนอว่า หากมีผู้เสียชีวิตไม่วา่ที่บ้านหรือท่ีใดก็ตาม ถ้าญาติไม่ต้องการให้มีการผ่าศพ แนวทางแรกคือ ควรให้ผู้น า

ชุมชนช่วยยืนยันกับนายทะเบียน แต่ถ้าเรื่องถึงแพทยน์ิติเวชแล้ว ก็จ าเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการชันสูตร ซึง่ต้องได้รับ

การยืนยันจากญาตวิ่าไม่ติดใจสาเหตุการตาย และหากจ าเป็นต้องผ่าศพ อาจขอร้องแพทย์ให้ด าเนนิการเท่าที่จ าเปน็ได้ 

 

โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์  

1 เสียงเพื่อสร้างสรรค ์

การน าเข้าหมูจากสหรัฐฯ 

   -เสนอบทความ โดยพวงรัตน ์ อัศวพิศิษฐ ์ เสนอข้อคิดเหน็ว่า กรณีมีข่าวสหรัฐกดดันให้ไทยน าเข้าหมูท่ีมีสารเร่งเนือ้

แดง เนื่องจากองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศก าหนดมาตรฐานท่ีสามารถใช้ได ้ ไม่เปน็อันตรายต่อชีวิต ดงันัน้ หาก

ไม่น าเข้าหมูท่ีมีสารเร่งเนื้อแดง รวมท้ังเคร่ืองใน ควรจะต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร ์ เชน่ ปริมาณการตกค้างในไต 

90 ppb จะเปน็อันตรายอย่างไร ปริมาณการบริโภคเคร่ืองในของคนไทยท าให้มีสารตกค้างเท่าไร และจะเป็นผลเสียต่อ

สุขภาพอย่างไร การท่ีสัตวเ์ครียดจากการบริโภคสารนี้จะสง่ผลมาท่ีเนื้อสัตว์และคนที่บริโภคอย่างไร เป็นตน้ ซึง่ถ้ายังไม่

มีการศึกษาก็ควรเรง่ด าเนินการ เพื่อให้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุน  

 ชายหาดปลอดบุหรี ่

มติชนออนไลน ์     -เสนอข่าว นายจตพุร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ (ทช.) กล่าววา่ จากการประชุม มี
ข้อเสนอให้พืน้ท่ีหาดทรายแก้ว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นพืน้ท่ีน ารอ่งโครงการชายหาดปลอดบุหรี่เพิ่ม ท าใหมี้จ านวนหาด

น าร่องเปน็ 23 หาด ใน 15 จังหวัด และในอนาคตจะมีการประกาศให้ทุกชายหาดในประเทศเปน็พื้นท่ีปลอดบุหรี่ โดย

หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว กรมฯ จะรว่มมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ประชาสัมพนัธ์สร้างความรู้ความ

เข้าใจกับผู้ประกอบการ นักท่องเท่ียว และประชาชนในพื้นท่ีรบัทราบเป็นเวลา 90 วนั ก่อนจะมีผลบังคับใช้ทาง

กฎหมายต่อไป 

      ท้ังนี ้วันท่ี 31 ต.ค. ทช.ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะพิธีลงนามความร่วมมือโครงการชายหาดปลอด
บุหรี่ โดยจะเชิญผวจ. 15 จังหวดั นายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 23 หาด อธิบดีกรมควบคุมโรค 

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ เข้ารว่มลงนาม ณ โรงแรมเซน็ทรา ศูนย์ราชการแจง้วฒันะ 

กรุงเทพฯ สว่นในระหวา่งวันท่ี 22-23 พ.ย. ทช.จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับอาเซียนเรื่องลดปริมาณขยะทะเลท่ี จ.

ภูเก็ต ซึง่จะแจง้ให้ท่ีประชุมรับทราบเรื่องการประกาศมาตรการชายหาดปลอดบุหรี่ของประเทศไทย 23 หาดด้วย 

 

สวท. 

เว็บไซต ์Hfocus 

พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 

   -เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคด ารงสุข ปลัด สธ. ลงพื้นตรวจเยี่ยมห้องฉุกเฉนิ รพ.ชลบุรี และกล่าววา่ สถานการณ์ห้อง

อุบัติเหตุฉุกเฉนิในปจัจุบัน ส่วนใหญ่ร้อยละ 60 เป็นผูป้่วยท่ีไม่ฉุกเฉนิ เชน่ ท าแผล ฉีดยา เปน็ไข้มาหลายวนั เป็นตน้ 

และยังมีเหตุการณไ์ม่พึงประสงคร์้อยละ 70-90 เกิดข้ึนในห้องฉุกฉนิ เพื่อสร้างความม่ันใจทั้งผู้ปว่ยท้ังผู้ปว่ยและผู้

ให้บริการ สธ.จึงเร่งจัดท า “คู่มือห้องฉุกเฉนิคุณภาพ” เพื่อคัดกรองผู้ป่วยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศ คาดว่า

จะแล้วเสร็จภายใน 3 เดือน เนน้ความปลอดภัยท้ังผู้ปว่ยและเจา้หน้าที่ รวมท้ังมีมาตรการรักษาความปลอดภัยให้

เหมาะสมตามพืน้ท่ี 

 อย.เตือนยาปลุกเซก็ซ์ในกาแฟ 

ไทยโพสต์ มติชน 
 ข่าวสด 

ผู้จัดการออนไลน ์
 ส านักข่าวไทย 

     -เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉนัทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย.ได้รับหนงัสือจากสสจ.พะเยา วา่พบ
ผลิตภัณฑ์กาแฟปรุงส าเร็จตรา ก๊อกด๊อก คอฟฟี่ ฉลากระบุผลิตโดย บริษัท จี แอนด์ จ ี เฮลท์ตี้ อินเตอร์ ไลฟ์ จ ากัด 

7/6 หมู่ 11 ต.ล าไทร อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี  จัดจ าหนา่ยโดย บริษัท ดวงดี มีเดีย กรุ๊ป จ ากดั อ.เชียงค า จ.พะเยา 

(15 กรัม x 10 ซอง) ควรบริโภคก่อน 09-07-18 ผลการวเิคราะห์พบยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil) ซึ่งเป็นยากลุ่มรักษา
อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ จัดเป็นยาควบคุมพิเศษ ผลิตภณัฑ์อาหารดังกล่าวจัดเปน็อาหารท่ีไม่ปลอดภัยแก่การ

บริโภค และถูกศาลจงัหวัดพพิากษาลงโทษจ าคุกและปรับ โดยโทษจ าคุกรอการลงโทษ อย.และสสจ.พะเยาจะ

ด าเนนิการยกเลิกเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต่อไป      
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ไทยโพสต์ 

กรมวิทยฯ์ พัฒนาชีววัตถุไทย 
    -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าววา่ สถาบันชีววัตถุ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไดร้ับการยอมรับจากญี่ปุ่นในการควบคุมคุณภาพวัคซนีและชวีวัตถุต่างๆ และมีการจัดท า

บันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง กรมฯ และสถาบนั National Institute of Infectious Diseases ประเทศญีปุ่่น ในการ

พัฒนางานควบคุมคุณภาพวัคซีนและชีววัตถุต่างๆ ให้เปน็ท่ียอมรับท้ังในระดับสากล เพื่อคนไทยได้รับวัคซนีท่ีมี

คุณภาพและปลอดภัย 

 ทดสอบคณุภาพเคร่ืองมอืแพทย์จากยางพารา 

เดลินวิส ์

กรมประชาสัมพนัธ์ 
     -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้พัฒนาการให้บริการ

ทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือแพทย์ท่ีท าจากยางพารา เช่น ถุงยางอนามัย ถุงมือส าหรับการตรวจโรค และถุงมือส าหรับการ

ศัลยกรรม ให้รวดเรว็ มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยระหว่างปี พ.ศ.2557-2559 ได้ตรวจคุณภาพถุงยางอนามัยและถุง

มือแพทย์ 980 ตวัอย่าง พบวา่ ถุงยางอนามัยมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 100% ถุงมือส าหรับการตรวจโรค พบไม่

เข้ามาตรฐานประมาณ 9% ส่วนถุงมือส าหรับการศัลยกรรม ไม่เข้ามาตรฐาน 7% สาเหตุส่วนใหญ่มาจากปัญหาความทน

ต่อแรงดึงและความยืดตัวของเนือ้ยาง การรั่วซึมน้ า ความยาว ความหนา และความกวา้ง 

    ปัจจุบนัมีผู้ประกอบการผลิตถุงยางอนามัยในประเทศไทยท้ังสิ้น 7 ราย การท่ีมีคุณภาพมาตรฐานถึง 100% ท าให้ป ี

พ.ศ. 2559 ประเทศไทยส่งออกถุงยางอนามัยสูงเปน็อันดับ 1 ของโลก เพราะต่างประเทศมั่นใจในคุณภาพ  ส าหรับถุง

มือยางมี 3 ประเภท คือ ถุงมือยางท่ีใช้ทางการแพทย,์ ใช้ในงานบ้าน และใช้ในอุตสาหกรรม มีการผลิตประมาณ 

15,110 ล้านคู ่ ใชใ้นประเทศ 2% อีก 98% เปน็การส่งออก โดยส่วนใหญ่เปน็ถุงมือทางการแพทย์ ซึ่งสง่ออกมากเป็น

อันดับ 2 ของโลก  

 

ไทยรัฐ 

ส านักข่าวไทย 

ออฟฟิศซินโดรม 

  -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ แนะน าการออกก าลังกายท่ีทุกคนสามารถท าได้เพื่อใหไ้ม่

เปน็โรคออฟฟิศซนิโดรม คือ การวิ่งหรือการเดนิเพื่อสุขภาพ และการขยับร่างกายระหว่างวนัอย่างสม่ าเสมอ ท่าวิ่งท่ี

เหมาะสม ควรวิง่ให้หลงัตรงและเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด ศีรษะตรง ตามองตรงไปข้างหน้า ใหศ้ีรษะลงมาหัวไหล่และ

สะโพกจนถึงพื้นเป็นเส้นตรง ท่ีส าคัญก่อนและหลงัการวิง่ทุกคร้ัง ควรอบอุ่นร่างกายและผ่อนคลายร่างกาย 4-5 นาที 

ด้วยการวิ่งเหยาะๆ ด้วยความเรว็ท่ีน้อยกว่าที่ใชใ้นการวิง่จริง พรอ้มกับท ากายบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อ 

 

ไทยรัฐ 

เตือนอุปกรณ์เพิ่มขนาดอวัยวะเพศ 

    -เสนอข่าว นพ.วชิระ เพง็จันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีมีการโฆษณาขายอุปกรณ์ช่วยเพิ่มขนาดอวัยวะเพศ 

หรือห่วงรัดเป้าตงุ ทางสื่อออนไลน์ และได้รับความสนใจอย่างมาก ว่า การรัดอวัยวะเพศมี 2 วตัถุประสงค์ คือ เพื่อ

เพิ่มขนาดและลดการหลั่งเร็ว แต่การเพิ่มขนาดดว้ยการรัด ถือเป็นการเพิ่มท่ีไม่มีประสิทธิภาพและไม่มีคุณภาพ 

เนื่องจากเวลารัดท่ีโคนอวัยวะเพศชาย จะสง่ผลใหเ้ลือดด าไหลกลับไม่ได้ ท าให้เกิดการค่ังของเลือดด าบริเวณอวัยวะ

เพศ หากรัดแรงและเลือดด าไหลกลับไม่ได้ จะส่งผลเสียร้ายแรงถึงขั้นเกิดการเน่าที่ส่วนปลายของอวัยวะเพศได ้ จงึไม่

แนะน าให้ท า 

 มาตรฐานสมุนไพรน าร่อง 5 ชนิด เอื้อธุรกิจสปา 

มติชน    -เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวถึงแผนแม่บทแห่งชาติว่าดว้ยการพัฒนา
สมุนไพรไทย ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2560-2564 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 มุ่งเน้นการพฒันาอุตสาหกรรมและการตลาดสมุนไพรให้มี

คุณภาพระดับสากล ว่า กรมฯ ได้ร่วมมือกับส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จัดท าร่างมาตรฐาน

สารสกัดสมุนไพรใหเ้ป็นมาตรฐานกลาง เพื่อส่งเสริมการน าไปใชป้ระโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเนน้เรื่องความ

ปลอดภัย คุณภาพวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ การทดสอบคุณลักษณะ และองค์ประกอบทางเคมี เปน็ตน้ ได้มีการระดมสมอง

ร่วมกับนักวิชาการจากคณะเภสชัศาสตร์ ม.ขอนแก่น องค์การเภสัชกรรม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และสถาบนัวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ในการจัดท ามาตรฐานสารสกัดสมุนไพรและน้ ามันหอมระเหย ได้แก่ สาร

สกัดกระชายด า ขม้ินชนั บัวบก ไพล ฟ้าทะลายโจร และน้ ามนัหอมระเหย  

     และในปี 2561 สมุนไพรท่ีจะจัดท าร่างมาตรฐานสารสกัดเพิม่ ได้แก่ น้ ามันกฤษณาชะมดเชด็ สารสกัดมังคุด ว่าน

หางจระเข้ บุก มะขามป้อม กวาวเครือขาว และน้ ามันงา ซึง่จะคัดเลือกมา 5 ชนิด  รวมถึงแนวทางการจัดท า

ห้องปฏิบัติการกลางท่ีมีมาตรฐาน มอก. เพื่อให้ผู้ประกอบการน าไปใช้และทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศ  ซึง่สมอ.

จะน าร่างมาตรฐานท่ีสรุปเสนอตอ่คณะกรรมการวิชาการ รายสาขาคณะที่ 74 สมุนไพรไทย พิจารณาต่อไป 
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 ผลกระทบจาก ก.แรงงาน 

hfocus      -เสนอข่าว นายสนัติ กาญจนนิยม สาธารณสุขอ าเภอเมืองระนอง เปิดเผยว่า การประกาศใช ้ พ.ร.ก.การบริหาร

จัดการการท างานของคนต่างด้าว 2560 เม่ือวันท่ี 23 มิ.ย.ท่ีผ่านมา ส่งผลกระทบต่อหนว่ยบริการในพืน้ท่ี อ.เมือง จ.

ระนอง ท่ีต้องให้บริการแรงงานตา่งด้าวจากพม่า เนื่องจากไม่สามารถจ้างพนักงานสาธารณสุขต่างด้าว (พสต.) ชาวพม่า

มาช่วยเป็นลา่มแปลภาษาและชว่ยประสานงานเม่ือออกเยี่ยมชุมชนได้ ท าให้การท างานยากล าบากมากข้ึน 

      ด้าน นายจรัญ ผดุงสุนทร หัวหน้ากลุ่มงานประกนัสุขภาพ สสจ.ระนอง กล่าววา่ เดิมสสจ.ระนองเป็นผู้สนับสนุน

งบประมาณในการจ้างพสต. โดยให้ไปประจ าในแต่ละหนว่ยบริการ แต่ตามกฎหมายใหม่ ผู้จ้างและลูกจ้างต้องตรงกัน 

สสจ.จึงไม่สามารถจ้างต่อไปได ้ จึงเป็นภาระหนว่ยบริการในการใช้เงินบ ารงุจ้าง ซึง่จัดหางานจังหวัดไดเ้พิ่มอาชีพผู้

ประสานงานภาษาแล้ว แต่ติดขัดท่ีต้องรับสมัครคนไทยก่อน หากไม่มีคนไทยมาสมัครภายใน 15 วันถึงจะรับสมัครคน

ต่างด้าวได ้ และเม่ือถึงขั้นรับสมัครคนต่างด้าวแล้ว ก็ยังติดขดัท่ีสธ.ไม่มีระเบียบรองรับ หนว่ยบริการเกรงวา่จะผิด

กฎหมายจึงรอความชัดเจนจาก สธ.ก่อน โดยขณะนี้ได้ท าหนงัสือสอบถามไปแล้วเพื่อขอค าแนะน า 

 

มติชนออนไลน ์

เว็บไซต์สนุก 
เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ 

รพ.อุดรฯ เยียวยากรณีท าหมันหลุด 

    -เสนอข่าว กรณนีางปาริชาติ ด่านระหาร อายุ 29 ปี ท าหมันคุมก าเนิดท่ีรพศ.อุดรธาน ี และเกิดหมันหลุดจน

ตั้งครรภ์และคลอดลูกคนที่ 4 ท าให้ครอบครัวต้องแบกรับภาระทางด้านการเงนิ เบ้ืองต้นรพ.ฯ รบัผิดชอบ 5,000 บาท 

และนมผงทารกเดือนละ 3 กล่องเป็นเวลา 1 ป ี เนื่องจากใช้สิทธิประกันสงัคม จงึไม่ได้รับเงนิเยยีวยาเหมือนสิทธิบัตร

ทอง  

     นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล ผอ.ศูนย์ด ารงธรรมอุดรธานี ไดเ้ชญิหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้ารว่มหารือ ซึ่งทางรพ.ยืนยัน

ว่าได้ท าหมนัคุมก าเนิดอย่างถูกต้อง และเหตุดังกล่าวเกิดข้ึนได้ยากมาก เพียง 1 ต่อ 1,000 ประชากรเท่านัน้ ท้ังนี้ ผอ.

รพ.ได้พบสองสามีภรรยาและตกลงเรื่องการชว่ยเหลือเยียวยาจนเป็นท่ีพอใจทั้งสองฝ่าย แต่ไม่สามารถเปิดเผยตัวเลข

ค่าเยียวยาได ้ 

 

แนวหน้า 

ไข้หวัดนก 
    -เสนอข่าว พล.ต.อ.อัศวนิ ขวัญเมือง ผูว้่าฯ กทม. กล่าวว่า กทม.แจ้งเตือนประชาชนและขอความร่วมมือ

ผู้ประกอบการสัตว์ปีก เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก จากสถานการณ์ท่ัวโลกท่ีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่าง

ต่อเนื่อง มีรายงานจากองค์การอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาติ พบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกสายพนัธ์ุ H7N9 รายใหม่ 2 

ราย ในประเทศจนี และข้อมูลองค์การอนามัยโลก พบผู้ป่วยไข้หวดันกสายพันธ์ุ A (H5N1) 3 ราย และเสียชีวิต 1 ราย

ในประเทศอียิปต ์ ขณะท่ีองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศรายงานพบสัตว์ปีกติดเชื้อใน 64 ประเทศรวม 8 สาย

พันธ์ุ เป็น H5N1 ใน 15 ประเทศ H5N9 ใน 2 ประเทศรวมท้ังประเทศเพื่อนบ้านเช่น กัมพชูา เมียนมา เวียดนาม 

มาเลเซีย และสปป.ลาว โดยกรุงเทพฯ เปน็ 1 ใน 38 จงัหวัดของไทยท่ีมีความเสี่ยงสงูในการเกิดการแพร่ระบาดของ

โรคไข้หวัดนก จึงให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ความรู้และให้ค าแนะน าเก่ียวกับการป้องกันและควบคุมโรคแก่

ประชาชนในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ ท้ังในส่วนของผู้บริโภคผู้ประกอบการอาหาร ผู้ช าแหละ ผู้ขนย้ายสัตว์ปีก และเกษตรกรผู้

เลี้ยงไก่/เป็ด รวมถึงค าแนะน าประชาชนท่ัวไป และผูเ้ดินทางไปต่างประเทศ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และ

สาธารณสุข 

 โรคเอดส ์

ไทยรัฐ มติชน   -เสนอข่าว ส านักอนามัย กทม. รายงานผูป้่วยเอดส์ในพื้นท่ีกรุงเทพฯ จากข้อมูลสถานพยาบาลท้ังภาครัฐและเอกชน 

ตั้งแต่ ม.ค.-ก.ย. 2560 พบผู้ปว่ยรายใหม่ 467 ราย เป็นชาย 357 ราย หญิง 127 ราย เสียชีวิตแล้ว 35 ราย สาเหตุ

หลักมาจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน พบกลุ่มเพศชายมากท่ีสุดในช่วงอายุ 30-34 ปี อาชีพที่พบมากท่ีสุดใน

กลุ่มเพศชาย ได้แก่ รับจ้างท่ัวไป และอาชีพที่พบมากท่ีสุดในกลุ่มเพศหญงิ ได้แก่ อาชีพเก่ียวกับงานบ้าน พื้นท่ีเขต

จตุจักรพบผู้ติดเชื้อมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดินแดง บางกะป ิพญาไท ราชเทวี 

 ผลส ารวจการใช้ซอฟต์แวร์บริการสุขภาพ 

เว็บไซตเ์ดลินวิส ์      -เสนอข่าว ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร ส านักงานสง่เสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) 

กล่าวว่า ได้ส ารวจข้อมูลการใช้ซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมหลัก ประจ าปี 2559 (ภาคสุขภาพ) เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม และน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์และยกระดับคุณภาพ

ชีวิตทุกมิต ิและยังสอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2560 - 2579) โดยจากการศึกษา สิง่ท่ี

หน่วยงานดา้นการบริการสุขภาพต้องการเห็นในอีก 4-5 ปีข้างหน้า คือสร้างระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อแบ่งปนัข้อมูล



                                                             สรุปข่าววันท่ี 18 ตุลาคม 2560 5 
สื่อ ประเด็นข่าว 

ร่วมกัน สว่นรพ.ต้องการให้เกิดการให้บริการแบบ “Patient-centered medicine” คือมีผู้ป่วยเปน็ศนูย์กลาง ซึ่งต้องมี
ระบบซอฟต์แวร์และไอทีท่ีมีประสิทธิภาพ อาทิ ระบบการนัดหมายแพทย์ท่ีรวดเร็ว โดยอาจน าโมบายแอพพลิเคชั่นเข้า

มาช่วยมากข้ึน จากในปัจจุบนัท่ีท าในลักษณะช่องคีออสใหค้นไขต้รวจสอบสิทธิ รวมท้ังความถูกต้องของข้อมูลไดด้้วย

ตัวเอง 
     ผลส ารวจสอดคล้องกับโครงการส่งเสริมการใชง้านระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล ซึ่งเปน็โครงการ

ต่อเนื่องของดปี้า ท่ีเนน้การพฒันาและเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศจากระบบปฏิบัติการโรงพยาบาล : Hospital 
Information System (HIS) มาสู่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ สามารถแสดงผลข้อมูลประวัติสุขภาพในรูปแบบ
เว็บเซอร์วิสและแอปพลิเคชัน่บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีหลากหลาย ผ่านฐานข้อมูลกลางท่ีออกแบบให้รองรับ

โครงสร้างข้อมูลในแต่ละจงัหวัดให้สามารถแสดงผลอย่างถูกต้อง และยังพบว่า การพัฒนาและน าเทคโนยีดิจิทัลเข้ามา
ใช้ในภาคการบริการด้านสุขภาพจะน าไปสู่การให้บริการแบบ Homecare ท่ีจะชว่ยให้คนไข้ได้รับบริการสาธารณสุขจากท่ี
บ้านในอนาคต รวมท้ังสามารถดแูลตัวเองได้โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีเชือ่มต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ของรพ. เพื่อไดร้ับ

การดูแลจากบุคลากรทางการแพทยโ์ดยไม่ต้องมาโรงพยาบาลหากไม่จ าเป็น หรือ มีระบบแจ้งเตือนไปยงัญาต ิ หรือ

บุคลากรทางการแพทย์ท่ีดูแลอยู่ได้หากเกิดกรณีฉุกเฉิน 

 

ผู้จัดการออนไลน ์

ข่าวสดออนไลน ์

เตือนเด็กจอ้งสมาร์ทโฟน 

    -เสนอข่าว แม่รายหนึ่งโพสตภ์าพในเฟซบุ้กชื่อ Fahsai Winnie เตือนภัยเป็นอุทาหรณ์หลังลูกสาววัย 5 ขวบ เป็น

โรคกล้ามเนื้อหัวตาอ่อนแรง ต้องผ่าตัดดวงตา เสียค่าใช้จ่ายหลักแสน สาเหตเุกิดจากการจ้องสมาร์ทโฟนและโทรทัศน์

นาน เนื่องจากแสงจากโทรศัพท ์ ภาพเคล่ือนไหวตา่งๆ จะท าให้เด็กมีกล้ามเนื้อหัวตาไม่แข็งแรง ตาเหล ่ และสูญเสีย

ภาพ 3 มิติ หรืออาจตาบอดได ้

 


